



ที่ ศธ ๐๔๒๖๙.๔๕/ ๐๖๖

โรงเรียนแสนตอวิทยา
ตำบลแสนตอ อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ๕๓๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙

เลขที่ ศธ ๐๔๒๖๙ / ว ๑๒๖๕ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมา การจัดทำมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โรงเรียนแสนตอวิทยา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ แจ้งว่าสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความละเอียดที่แจ้งให้ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ โรงเรียนแสนตอวิทยาได้ดำเนินการ ออกมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว และขอส่งมาดังรายละเอียด มาตั้งสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจษฎา ปาณะจำนงค์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา

โรงเรียนแสนตอวิทยา

โทร. ๐ ๕๕๕๔ ๖๓๓๑

โทรสาร ๐ ๕๕๕๔ ๖๓๓๐

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โรงเรียนแสนตอวิทยา อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์

ลำดับ	สาเหตุจาก	มาตรการป้องกัน
1	ภัยบุคคล -ครู กับ นักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนแสนตอวิทยากำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครู และผู้ปกครองนักเรียนโดยไม่ขัดต่อกฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการกระทำความเข้าใจ และหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียน และทำหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขความประพฤติของนักเรียน 3. โรงเรียนได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาให้ความรู้เรื่องพฤติกรรมของนักเรียน
	-ครู กับ บุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนละ 1 ครั้ง ในการกระทำความเข้าใจ และหารือข้อตกลงร่วมกัน 2. เมื่อข้าราชการครูได้ลงโทษนักเรียนที่กระทำผิด กฎ ระเบียบ กฎหมาย ให้ทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบพร้อมระบุเหตุผลผลการลงโทษ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2547
2	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น 2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ 5. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง 6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 7. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
3	สาธารณภัย	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน